

Số: 01/CTLT-BCT-CDCT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ
Về tổ chức phong trào thi đua năm 2020

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược 10 năm 2021 - 2030; đồng thời cũng là năm cả nước tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn, 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, tổ chức Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào năm 2020; tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021. Ở trong nước, kế thừa những thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, sức chống chịu của nền kinh tế từng bước được cải thiện, là những động lực tiếp tục thúc đẩy sản xuất và thương mại thời gian tới.

Nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng, trong đó thực thi nhiều cam kết kinh tế quốc tế mới, nhất là các FTA thế hệ mới như CPTPP và EVFTA. Đặc biệt, Cách mạng công nghiệp 4.0 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cùng với những nỗ lực từ phía Chính phủ trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện triệt để và quyết liệt trong những năm qua sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó kinh tế Việt Nam năm 2020 dự kiến đối mặt với nhiều yếu tố bất định hơn từ môi trường kinh tế thế giới như: cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động đến việc chuyển hướng xuất nhập khẩu hàng hóa; việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP, FTA với EU...) đòi hỏi yêu cầu cao hơn trong thực thi các cam kết quốc tế, cả về thuế quan, mở cửa thị trường, sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, dư địa các động lực tăng trưởng truyền thống thu hẹp dần dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; giá nguyên liệu đầu vào và giá hàng hóa thiết yếu trên thị trường thế giới có nhiều biến động bất thường; áp lực cạnh tranh trên thị trường nội địa giữa hàng hóa sản xuất với hàng hóa nhập ngoại và hàng hóa do các doanh nghiệp FDI sản xuất ngày càng tăng; Kết nối giữa các chủ thể về sản xuất kinh doanh chưa thực sự mạnh mẽ... là những khó khăn đối với sản xuất và thương mại trong nước.

Nhiệm vụ của ngành Công Thương trong năm 2020 hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Ngành phải có những nỗ lực rất lớn nhằm đạt các mục tiêu cụ thể được Quốc hội và Chính phủ giao: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng từ 9 - 10% so với năm 2019; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8% so với năm 2019; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 2%; Tổng mức bán lẻ

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 12%; Bảo đảm nhu cầu điện năm 2020 dự kiến tăng khoảng 9,1% so với năm 2019; Tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C tăng 25%; Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 50%; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 70%.

Phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển của năm 2020, Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam phát động phong trào thi đua trong toàn ngành Công Thương với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Triển khai tích cực Đề án và Kế hoạch cơ cấu lại các ngành công nghiệp; tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu quốc gia và có sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất ở Việt Nam. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ sản xuất trong nước, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa.

2. Rà soát cơ chế, chính sách tác động đến công nghiệp của từng ngành, sản phẩm. Từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng hàng rào kỹ thuật đối với sản phẩm nhập khẩu để hỗ trợ sản xuất trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa. Rà soát, cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng và thực hiện các cơ chế chính sách, biện pháp để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong dài hạn và theo hướng bền vững trên cơ sở huy động sự tham gia mạnh mẽ hơn của khu vực kinh tế ngoài nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5. Bảo đảm trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân.

3. Bảo đảm cân đối xuất, nhập khẩu, đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Tổ chức khai thác, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để phát triển thị trường xuất khẩu và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị trường mới; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường. Thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ"; kiểm soát có hiệu quả nhập khẩu, chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước.

4. Thúc đẩy sự phát triển và phát huy hiệu quả vai trò thị trường trong nước, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động thương mại, phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân phối hàng hóa, tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị, chú trọng đến các mặt hàng nông sản. Thực hiện hiệu quả xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam và Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại... xử lý nghiêm vi phạm.

5. Thực hiện đồng bộ và khai thác hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, đồng thời tích cực chuẩn bị trong nước cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới. Tăng cường nghiên cứu các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong quá trình hoạch định chính sách về hội nhập. Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội. Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện các FTA đã có hiệu lực, các cam kết với WTO và ASEAN. Tiếp tục vận động phê chuẩn Hiệp định EVFTA và Hiệp định IPA; tích cực chuẩn bị cho việc thực thi hiệu quả các FTA thế hệ mới; nghiên cứu các kịch bản tham gia các FTA mới. Đẩy nhanh việc ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết có hiệu lực tạo điều kiện thuận lợi nhằm huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển các công trình, dự án có tính kết nối, lan tỏa phát triển giữa các ngành, lĩnh vực, vùng miền. Đặc biệt chú trọng sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với cam kết quốc tế.

6. Thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyên biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. Cơ quan nhà nước các cấp có trách nhiệm chủ động cung cấp thông tin, nhất là tình hình kinh tế - xã hội, các cơ chế, chính sách mới cho cơ quan thông tấn, báo chí. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách gắn với sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân.

7. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm việc làm, nâng cao thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho người lao động. Tổ chức tốt Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện tốt các chế độ đối đãi người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và tổ chức thành công Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III. Thực hiện tốt công tác thanh tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong mọi lĩnh vực. Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18 - NQ/TW, kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ. Xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, đổi mới phương thức lề lối làm việc gắn chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp với vị trí việc làm và văn hóa công sở gắn với trách nhiệm công vụ.

8. Xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua yêu nước gắn liền với các Nghị quyết, kế hoạch, chương trình của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào năm 2021; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Đảm bảo phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” luôn được tổ chức, thực hiện rộng khắp, liên tục. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Để thực hiện tốt những công việc nêu trên, Bộ Công Thương cùng Công đoàn Công Thương Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động ở các đơn vị trong ngành Công Thương phải nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phải cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình hành động, có biện pháp phù hợp để tổ chức thực hiện được kết quả một cách thực chất. Phát huy thành tích đã đạt được ra sức phấn đấu cùng nhau thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 ngay từ tháng đầu, quý đầu; góp phần hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã giao cho ngành Công Thương./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐCTVN
CHỦ TỊCH**



Trần Quang Huy

**BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG**



Trần Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Khối thi đua các Bộ, Ngành kinh tế;
- Hội đồng TĐKT Bộ Công Thương;
- Công đoàn CTVN;
- Các cơ quan, đơn vị trong ngành CT;
- Lưu: VT, VP.